

Lệnh Kế Hoạch vào vai thường dân đi khám bệnh tình dục

Đại Tổng quản Nam Trung Hải Lệnh Kế Hoạch từng bị bắt gặp phải thay tên, đổi họ, thay đổi chức vụ để đi khám bệnh liên quan đến tình dục.

Trang tin Đa chiều (Trung Quốc) dẫn nguồn tin từ Hồng Kông cho hay, từ đầu 2001, vào thời điểm ông Lệnh Kế Hoạch và vợ là Cốc Lệ Bình đang làm đơn li hôn, ông này đã có tiền sử các bệnh liên quan đến tình dục.

Tuy nhiên trên hồ sơ bệnh án, tên tuổi của Lệnh đã được thay đổi, chức vụ cũng được sửa thành nhân viên một phòng ban thuộc Văn phòng Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc.

Đa chiều cũng cho biết một nguồn tin nói rằng ông Lệnh Kế Hoạch thường xuyên đi "công tác", "thị sát" khắp cả nước và đi đến đâu cũng có gái đẹp đi cùng để ăn chơi trác táng tại những địa điểm ăn chơi có tiếng.

Đỉnh điểm là khi Lệnh Kế Hoạch ngang nhiên đưa bồ nhí vào Trung Nam Hải, trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và mặc sức mây mưa tại đây. Sự việc diễn ra sau khi ông Lệnh nhậm chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11/2007.

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2012, ông Lệnh đã mạnh tay chi đến 42 triệu NDT "phí chia tay" cho 7 tình nhân.



Vợ chồng Lệnh Kế Hoạch- Cốc Lệ Bình "ông ăn chả, bà ăn nem"

Vợ của Đại Tổng quản Trung Nam Hải cũng có "thành tích" không kém chồng. Bà Cốc Lệ Bình cũng chuẩn bị 4 trai đẹp thay nhau phục vụ. Trong đó, Nhuế Thành Cương – dẫn chương trình nổi tiếng đẹp trai của đài CCTV và trẻ hơn Cốc đến 20 tuổi là người được Lệnh phụ nhân “sủng ái” nhất.

Trong 2 lần đệ đơn ly hôn vào tháng 2/2008 và tháng 10/2011, hai người này đưa ra lý do là "không có tiếng nói chung", vấn đề tình cảm sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc...

Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức của UBTW Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Nguyên Triều đã không đưa ra quyết định, chuyển lên Ban Bí thư. Tiếp tục Chủ tịch Tập Cận Bình cũng không

đưa ra quyết định, báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Em trai Lệnh Kế Hoạch là "người đào thoát tai hại nhất trong lịch sử Trung Quốc"

Business Insider ngày 5/8 đưa tin cho biết, doanh nhân Lệnh Hoàn Thành, em trai của Đại Tổng quản Lệnh Kế Hoạch chính là nguyên nhân làm cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng.

Trong tháng 12 năm ngoái, SCMP và The Wall Street Journal cho rằng ông Thành đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên đã khẳng định với tờ The Times rằng Lệnh Hoàn Thành đang ở Mỹ và có thể đang tìm cách xin tị nạn tại quốc gia này.

Hiện ông này được tin là đang sở hữu nhiều thông tin có thể gây thiệt hại cho chính phủ Trung Quốc, nhưng lại rất có lợi cho Mỹ. Nguồn tin của tờ The Times còn nói rằng em trai Lệnh Kế Hoạch còn có thể sở hữu những thông tin "đáng xấu hổ về các quan chức và cựu quan chức trung thành với Chủ tịch Tập Cận Bình".

Theo bài viết được South China Morning Post đăng tải hồi tháng 12 năm ngoái, ông Thành làm nghề báo trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt có tiếng tại Trung Quốc. Ông thường sử dụng bút danh để che giấu danh tính và quan hệ gia đình. Theo các nguồn tin, Lệnh Hoàn Thành sở hữu một căn nhà trị giá 2,5 triệu USD dưới chân núi Sierra ở Nevada, California.

Sau khi Lệnh Kế Hoạch bị bắt để điều tra, quan chức Trung Quốc cho rằng Lệnh Hoàn Thành chính là đầu mối quan trọng để thu thập chứng cứ định tội Đại Tổng quản Lệnh.

Business Insider nhận định Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới thăm Mỹ trong tháng 9 tới. Tuy nhiên, vấn đề liên quan tới Lệnh Hoàn Thành dường như đang làm quan hệ giữa hai nước càng thêm căng thẳng vì Mỹ đến nay vẫn từ chối yêu cầu dẫn độ của Bắc Kinh.

Vũ Vũ (*Tổng hợp*)